

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ngày 30/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tới dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, là thời điểm

có tính chất quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nghị quyết, do vậy cần sự đồng lòng, chí nguyện, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có hệ thống thông tin, tuyên truyền các cấp để tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới đội ngũ báo cáo viên tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung tuyên truyền những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời bám sát nội dung nghị quyết đại hội đảng các cấp và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của tỉnh để tuyên truyền như: công tác giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới; tích tụ ruộng đất; bảo đảm an ninh trật tự; kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)... Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên cần thường xuyên nắm bắt, phản ánh trung thực những

vấn đề người dân quan tâm, góp phần để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền sát với thực tế và hiệu quả hơn. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng với nỗ lực và trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh thời gian tới sẽ tiếp tục đạt hiệu quả tốt, góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh.

Buổi sáng, các báo cáo viên đã nghe Đại tá Lê Ngọc Đĩnh, báo cáo viên Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông tin những điểm nổi bật của tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017; tình hình Triều Tiên thời gian qua và dự báo trong thời gian tới.

Buổi chiều, các báo cáo viên được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình

kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 20.941 tỷ đồng, tăng 8,57% so với cùng kỳ năm 2016. Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá cao, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 9.314 tỷ đồng, đạt 68,3% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường với tổng khối lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước giải ngân đạt 1.982 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2016. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình có công với cách

mạng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh còn trao đổi, làm rõ thêm về một số chủ trương lớn hiện tỉnh đang triển khai, được dư luận quan tâm như: tích tụ ruộng đất; khai thác, phát triển tiềm năng kinh tế biển; việc dịch chuyển rừng ngập mặn nâng bãi triều, phát triển công nghiệp dịch vụ; xây dựng tháp Thái Bình... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí báo cáo viên nắm vững các chủ trương để thông tin, định hướng cho cán bộ, đảng viên, đầu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phá hoại, gây mất ổn định chính trị.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, các báo cáo viên đã nghe lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin một số nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

ĐÀO QUYÊN

phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thường xuyên nắm chắc tư tưởng cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh, không để phát sinh những yếu tố phức tạp. Chủ động ngăn chặn, xử hiệu hóa sự cấu kết, móc nối của các thế lực thù địch, không

để hình thành lực lượng đối lập, ngăn chặn hoạt động chống phá của các phần tử cơ hội chính trị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, để cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

NGUYỄN TÙNG

là đội ngũ doanh nghiệp và thương nhân. Đồng chí cũng yêu cầu lực lượng QLTT không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng chính trị, học tập chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng lực lượng QLTT bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Kỷ cương - Công tâm - Trách nhiệm"; 12 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ Công Thương tặng bằng khen; 22 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp quản lý thị trường.

GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 30/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, phát tán nhiều tài liệu có nội dung xấu, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp

của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các ngành trong khối Nội chính, các địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ giúp việc các huyện ủy, thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đã làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền để ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật

tự an toàn xã hội. Trên địa bàn tỉnh không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc phức tạp; không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động công khai theo kiểu "xã hội đen"; nhiều loại tội phạm cơ bản được kiềm chế; đã điều tra, khởi tố 472 vụ, 816 bị can (giảm 46 vụ, 94 bị can so với cùng kỳ năm 2016); tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 30 vụ, làm 30 người chết, 16 người bị thương, giảm 1 vụ, 2 người chết, 8 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016; xảy ra 5 vụ cháy, không có thiệt hại về người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian qua, đồng thời đưa ra những ý kiến, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác nội chính và

RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh nhấn mạnh: Đây là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để đánh giá sự phát triển của các đơn vị kinh tế trên địa bàn tỉnh; chính vì thế, ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp và các sở, ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác thu thập thông tin từ các cơ sở

sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn, bảo đảm tiến độ và chất lượng; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát điều tra và thu thập thông tin của điều tra viên; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, lập tin, tổng hợp kết quả điều tra theo đúng quy trình, kế hoạch; bảo đảm kịp thời vật tư, văn phòng phẩm, tài chính phục vụ tổng điều tra.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã dự điều tra thực địa tại chùa Quỳnh Hoa Thị, hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi Nguyễn Bá Linh và cơ sở sản xuất bánh dày - kẹo lạc Hoàng Thắng (xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng).

KỶ NIỆM 60 NĂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà sản xuất và người tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao. Trong 20 năm gần đây (1997 - 2017), lực lượng QLTT Thái Bình đã kiểm tra gần 65.000 lượt vụ, xử lý trên 25.000 vụ, thu phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng QLTT Thái Bình trong 60 năm qua. Đồng chí yêu cầu Chi cục QLTT tiếp tục quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan của Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh tới các bộ, công chức phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến thị trường để tham mưu cho UBND tỉnh để ra chính sách và biện pháp quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan đến nhân dân trong tỉnh, nhất

Thứ bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2017

DANH SÁCH

Cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đủ điều kiện ra quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945

TT	Họ và tên, quê quán	Năm sinh	Năm tử trần	Quê quán
	HUYỆN HƯNG HÀ (01 đồng chí)			
1	Cao Văn Vũ	1909	1960	Xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà
	HUYỆN QUỲNH PHỤ (01 đồng chí)			
2	Phạm Văn Lũy	1915	1941	Xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ
	HUYỆN THÁI THỤY (03 đồng chí)			
3	Ngô Văn Cận	1910	1944	Xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy
4	Nguyễn Văn Giao	1922	1955	Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy
5	Nguyễn Văn Giải	1923	1952	Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy
	HUYỆN TIẾN HẢI (02 đồng chí)			
6	Nguyễn Quy	1911	1950	Xã Tây An, huyện Tiến Hải
7	Nguyễn Văn Biếu	1916	1973	Xã Tây An, huyện Tiến Hải
	HUYỆN KIẾN XƯƠNG (06 đồng chí)			
8	Tô Văn Phiêu	1917	1998	Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương
9	Nguyễn Đức Việt	1904	1978	Xã Minh Tân, huyện Kiến Xương
10	Nguyễn Ấm	1896	1946	Xã Minh Tân, huyện Kiến Xương
11	Phạm Hàn	1920	1955	Xã Bình Minh, huyện Kiến Xương
12	Nguyễn Danh Đạm	1912	1988	Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương
13	Mai Dương	1906	1933	Xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương

DANH SÁCH

Cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đủ điều kiện ra quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

TT	Họ và tên, quê quán	Năm sinh	Năm tử trần	Quê quán
	HUYỆN HƯNG HÀ (02 đồng chí)			
1	Lê Đĩnh Úc	1908	1977	Xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà
2	Đỗ Văn Kim	1911	12/1945	Xã Canh Tân, huyện Hưng Hà

TUYÊN TRUYỀN KỶ HỢP THỨ TƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

phông viên theo dõi và đưa tin về nội dung kỷ họp, tăng số lượng tin, bài và thời lượng phát sóng; Sở Thông tin và Truyền thông đăng thông tin về kỷ họp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Các báo trung ương tích cực đưa tin, bài phản ánh diễn biến của kỳ họp. Các phiên họp ngày 13 - 14/7/2017, Đài PTTH tỉnh sẽ truyền

hình trực tiếp để cán bộ, nhân dân theo dõi. Sau kỳ họp, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phản ánh hoạt động tiếp xúc cử tri và hoạt động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của kỳ họp; đồng thời, đăng tải ý kiến, nguyện vọng của nhân dân gửi HĐND tỉnh.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

thể thao quần chúng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đến giữa tháng 6/2017 có 152 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội thể dục thể thao. Công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch được chú trọng, tổng lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 410.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 3.950 lượt khách, doanh thu đạt 133,5 tỷ đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải trình, làm rõ một số vấn đề các thành viên đoàn giám sát quan tâm như: vai trò của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tuyên truyền, cổ động; công tác quản lý lễ hội và trùng tu các di tích văn hóa, lịch sử; vấn đề quy hoạch thiết chế văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; việc quản lý các dịch vụ văn hóa do đơn vị tư nhân làm chủ sở hữu; hoạt động

xúc tiến du lịch và đề án phát triển du lịch cộng đồng...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tập trung thực hiện những nội dung trọng điểm 6 tháng cuối năm: đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, những ngày lễ trọng đại của dân tộc; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn mới...

THÔNG BÁO

Về việc công bố nội dung giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng

Thực hiện Khoản 6, Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng một số điều của Luật Viễn thông.

Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình thông báo công bố nội dung giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng như sau:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH**
 - Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH**
 - Tên giao dịch tiếng Anh: **THAIBINH ELECTRONIC JOINT STOCK COMPANY**
 - Địa điểm trụ sở chính: số 456, phố Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Giấy phép số 355/GP-CVT, cấp ngày 22/6/2017, ngày hết hạn giấy phép ngày 22/6/2032, nơi cấp: Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Loại mạng viễn thông: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng có định mặt đất không sử dụng băng tần số, kênh tần số vô tuyến định, không sử dụng số thuê bao viễn thông.
 - Phạm vi thiết lập mạng viễn thông: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi tỉnh Thái Bình.

Công ty trân trọng thông báo.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG